

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมอินทผลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ผู้มาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ชันผณี	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ปิยพงศ์ บางใบ	แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ	กรรมการ
๓. อาจารย์พรพิมล อ่อนศรี	แทนคณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
๔. อาจารย์เอ็ม สายคำหน่อ	แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ่มทรัพย์	แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
๖. อาจารย์อภิชาติ งามรุ่งโรจน์	แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๗. อาจารย์สุภาพร บางใบ	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ	กรรมการ
๘. นางสาวณิชา เพชรรัตน์	หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ	กรรมการ
๙. นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุล	หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล	กรรมการ
๑๐. อาจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนิกานนท์	รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นางพัชรียา ศรีสวด	หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักฯ	ลาป่วย
----------------------	----------------------------------	--------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวชนากานต์ พิณเขียว	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้บันทึกการประชุม
๒. อาจารย์เอกชัย แสงโสภา	อาจารย์	ผู้ให้ข้อมูล
๓. อาจารย์มนัสสิริ คงรัมย์	อาจารย์	ผู้ให้ข้อมูล
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ทองจิตติ	อาจารย์	ผู้ให้ข้อมูล
๕. อาจารย์สุภาภุตา ทองคำ	อาจารย์	ผู้ให้ข้อมูล
๖. อาจารย์ ดร.พรพรรณ รัตน์ ชันธพัทธ์	อาจารย์	ผู้ให้ข้อมูล

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ชันฉนิ๊ก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ทำหน้าที่เป็นประธาน ในที่ประชุม ได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุม และ แจ้งเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมได้ทราบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑.๑ แจ้งประกาศ ก.พ.อ เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอ ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.๒๕๖๑

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ชันฉนิ๊ก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้ง ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียง สาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งประกาศดังกล่าวได้บรรจุอยู่ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๓๘ ง เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้งานการเจ้าหน้าที่ได้นำขึ้นหน้าเว็บไซต์ของงานการเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว โดยการดำเนินการตามประกาศดังกล่าวต้องทำควบคู่กับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๖ และ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งบุคคลที่จะขอตำแหน่งทางวิชาการก็ต้องปฏิบัติตามประกาศนี้ ส่วนบุคคลที่เคยขอตำแหน่งทางวิชาการมาแล้วก็ต้องปฏิบัติ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาในการ จัดทำ โดยไม่ถือว่าเป็นการขอตำแหน่งทางวิชาการซ้ำหรือเป็นการขอตำแหน่งทางวิชาการใหม่ ทั้งนี้ให้ผู้ที่จะขอตำแหน่งทางวิชาการระบุให้กลุ่มสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.๒๕๖๑ ทั้งนี้ให้ทุก คณะช่วยกันกระตุ้นในการขอตำแหน่งทางวิชาการ

๑.๑.๒ เรื่อง การแจ้งข้อมูลนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

อาจารย์อมรรัตน์ นิยมพลินภานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน แจ้งว่า สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความแจ้งข้อมูล นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไปยังคณะเรียบร้อยแล้ว

อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่ จากการจัดทำบันทึกข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษา ผลการประกันคุณภาพควรทำให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสูง พร้อมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบและแจ้งนักศึกษาให้มา สมัครเรียนใหม่หลังจากพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ชันฉนิ๊ก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า หลังจากสิ้นภาคการศึกษาที่ ๑ ให้หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผลสรุปข้อมูลนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ซึ่งคาดว่าจะ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เฉพาะผู้ที่มีผลการเรียน ๐.๐๐ แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ เพื่อให้หลักสูตร/ สาขาวิชา นำข้อมูลไปใช้ในการแสดงข้อมูลจำนวนคงอยู่ของนักศึกษา โดยที่ในภาคการศึกษาที่ ๑ หัวหน้างาน ทะเบียนและประมวลผลยังไม่ต้องตัดข้อมูลสถานภาพของนักศึกษาออกจากระบบของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบ การแจ้งข้อมูลนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่คาดว่าจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และให้หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผลสรุปข้อมูลแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ หลังจากสิ้นภาคการศึกษาที่ ๑

๑.๑.๓ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายจัดทำผลงานทางวิชาการ ๒๕๖๑ เฟส ๒” วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และทุกพุธที่ ๑ ของเดือนกันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศรีชมภู อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

อาจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน กล่าวว่า สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินโครงการค่ายจัดทำผลงานทางวิชาการ ๒๕๖๑ เฟส ๒” ช่วงบ่ายของวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และทุกพุธที่ ๑ ของเดือนกันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศรีชมภู อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี โดยแบ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ออกเป็น ๕ กลุ่ม จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์และผู้บริหารเข้าร่วมโครงการตามวันและเวลาดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายจัดทำผลงานทางวิชาการ ๒๕๖๑ เฟส ๒”

๑.๒ เรื่อง รายงานติดตามการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

อาจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายงานติดตามการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

ผู้ที่รายงาน	ข้อมูลที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ	๑. เรื่อง การปรับแผนการเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิต) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) หมู่เรียน ๕๘๑๑๐๒๑๓๗๑ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ และภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ (สืบเนื่องวาระที่ ๕.๗) เนื่องจากที่ประชุมให้สาขาวิชาระบุเหตุผลในการขอปรับแผนการเรียน มติที่ประชุม อนุญาต การปรับแผนการเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิต) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) หมู่เรียน ๕๘๑๑๐๒๑๓๗๑ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ และภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการแล้ว	
หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ	๒. เรื่อง การปรับแบบบันทึกเวลาเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา (สืบเนื่องวาระที่ ๖.๑) เนื่องจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการประสานไปยังสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดำเนินการปรับแบบบันทึกเวลาเรียนแล้ว	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการแล้ว	

ผู้ที่ยางาน	ข้อมูลที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
	<p>มติที่ประชุม เห็นชอบ การปรับแบบบันทึกเวลาเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา โดยให้เพิ่มรายงานแบบบันทึกเวลาเรียนที่วัดเฉพาะมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ</p>		
<p>หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ</p>	<p>๓. เรื่อง การปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๗ (สืบเนื่องวาระที่ ๖.๒) ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลจากนิติกร</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ การปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๗</p>	<p>นำเข้าพิจารณาในวาระที่ ๕.๓</p>	
<p>หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล</p>	<p>๔. เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ ในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครุคณิตศาสตร์ ๒ จำนวน ๑ คน (โดยอาจารย์ศิวพร ไสโต แทนอาจารย์นริรัตน์ กิรติพัฒน์อมร)</p> <p>มติที่ประชุม อนุญาต การแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ ในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครุคณิตศาสตร์ ๒ จำนวน ๑ คน คือ นางสาวปติณญา ศรีสิงห์ รหัสนักศึกษา ๕๘๑๑๐๓๐๒๒๒๓๑ จากผลการเรียน D เปลี่ยนเป็น B</p>	<p>สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียนดำเนินการแก้ไขผลการเรียนให้กับนักศึกษาแล้ว</p>	
<p>หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล</p>	<p>๕. เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ในรายวิชาโปรแกรมประยุกต์ ด้านสถิติและวิจัย จำนวน ๑ คน (โดยอาจารย์เข้มปรีดี ขุนราชเสนา)</p> <p>มติที่ประชุม อนุญาต การแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ในรายวิชาโปรแกรมประยุกต์ ด้านสถิติและวิจัย จำนวน ๑ คน คือ นายสมนึก วงกลาง รหัสนักศึกษา ๕๗๑๑๐๒๐๖๔๑๑๐ จากผลการเรียน E เปลี่ยนเป็น B</p>	<p>สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียนดำเนินการแก้ไขผลการเรียนให้กับนักศึกษาแล้ว</p>	
<p>หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล</p>	<p>๖. เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน ๑ คน (โดยอาจารย์ Ricky Lemons)</p> <p>มติที่ประชุม อนุญาต การแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน ๑ คน คือ นางสาวสุกัญญา นงค์ภา รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๑๔๕๑๐๕ จากผลการเรียน C เปลี่ยนเป็น E</p>	<p>สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียนดำเนินการแก้ไขผลการเรียนให้กับนักศึกษาแล้ว</p>	

ผู้ที่รายงาน	ข้อมูลที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
หัวหน้างาน แนะแนว และการ รับเข้า นักศึกษา	<p>๗. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบเพิ่มเติม) และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (รอบเพิ่มเติม)</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบเพิ่มเติม) และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (รอบเพิ่มเติม) พร้อมทั้งมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครให้เป็นไปตามที่สาขาวิชากำหนด และเพิ่มหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น ในเอกสารแนบท้ายประกาศฯ</p>	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการเสนอร่างประกาศดังกล่าว เสนอให้อธิการบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว	
หัวหน้างาน พัฒนาและ ส่งเสริม วิชาการ	<p>๘. เรื่อง การขอกำหนดรหัสกลุ่มวิชาและสาขาวิชา จำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอกำหนดรหัสกลุ่มวิชาและสาขาวิชา จำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย โดยใช้รหัสวิชาเป็น THTM และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ โดยใช้รหัสวิชาเป็น MSMT พร้อมทั้งมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการออกประกาศกำหนดรหัสกลุ่มวิชาและสาขาวิชาเพิ่มเติม</p>	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการเสนอประกาศดังกล่าว เสนอให้อธิการบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว	
หัวหน้างาน พัฒนาและ ส่งเสริม วิชาการ	<p>๙. เรื่อง การขอพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ต่อเนื่อง) และขอยกเลิกการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (๔ ปี)</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ต่อเนื่อง) และการขอยกเลิกการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (๔ ปี) พร้อมทั้งให้ผู้ร่างหลักสูตรดำเนินการตามขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรใหม่และผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องไม่ซ้ำซ้อนกับหลักสูตรอื่น</p>	อยู่ระหว่างการดำเนินการของสาขาวิชา	

ผู้ที่รายงาน	ข้อมูลที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ	<p>๑๐. เรื่อง การขอปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง) และงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตร</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง) และงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๔,๐๐๐ บาท</p>	อยู่ระหว่างการดำเนินการของสาขาวิชา	
หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ	<p>๑๑. เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่</p> <p>๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)</p> <p>๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑)</p> <p>๓. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่</p> <p>๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) จำนวน ๑ คน จากเดิมผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลบุญเขต เปลี่ยนเป็น อาจารย์พิชญา เขียวภาษา</p> <p>๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑) จำนวน ๑ คน จากเดิมอาจารย์กิตติยา รวีฉัตรพงศ์ เปลี่ยนเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต</p> <p>๓. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) จำนวน ๑ คน จากเดิมอาจารย์ณัฐพล ชัยทวีชนันท์ เปลี่ยนเป็น อาจารย์วรชัย ศรีเมือง</p> <p>พร้อมทั้งมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก่อนนำเข้าสู่สภาวิชาการต่อไป</p>	นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป	
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	<p>๑๒. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษา ปฏิบัติสหกิจศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ และภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ และภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ และมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป</p>	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการเสนอร่างประกาศดังกล่าว เสนอให้อธิการบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว	

ผู้ที่รายงาน	ข้อมูลที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ	๑๓. เรื่อง การขออนุญาตจ้างอาจารย์ประจำพิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มติที่ประชุม รับในหลักการ การขออนุญาตจ้างอาจารย์ประจำพิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ คน และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการจ้างต่อไป	มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการรับสมัคร	
นางสาวชนากานต์ พิณเขียว	๑๔. เรื่อง ระบบประเมินการสอนออนไลน์ของอาจารย์ผู้สอน มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทำบันทึกข้อความประสานไปยังสำนักวิทยบริการเพื่อดำเนินการตรวจสอบระบบประเมินการสอนออนไลน์ของอาจารย์ผู้สอน	นำเข้าสืบเนื่องในวาระที่ ๓.๑	

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานการติดตามการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

นางพัชรียา ศรีสวด หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งว่า ขอให้คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมวาระที่ ๓.๕ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อความเดิม ISSED ข้อความใหม่ ISCED

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยให้มีการแก้ไขตามที่คณะกรรมการวิชาการเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ระบบประเมินการสอนออนไลน์ของอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งว่า (สืบเนื่องจากวาระที่ ๖.๑) จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง พิจารณาระบบประเมินการสอนออนไลน์ของอาจารย์ผู้สอน มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทำบันทึกข้อความประสานไปยังสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อดำเนินการตรวจสอบระบบประเมินการสอนออนไลน์ของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขระบบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ระบบประเมินการสอนออนไลน์ของอาจารย์ผู้สอน

๓.๒ เรื่อง การปรับแบบบันทึกเวลาเรียนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้สอดคล้องกับ มาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา

อาจารย์สุภาพ บางใบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า สืบเนื่องจากวาระที่ ๓.๓) จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง การปรับแบบบันทึกเวลาเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะดำเนินการประสานไปยังงานวิเทศสัมพันธ์เพื่อแจ้งอาจารย์ชาวต่างชาติ ในการใช้ระบบดังกล่าว หลังจากปรับปรุงแบบบันทึกเวลาเรียนจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

มติที่ประชุม เห็นชอบ การปรับแบบบันทึกเวลาเรียนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา และมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสาน ไปยังงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความแจ้งไปยังอาจารย์ชาวต่างชาติให้ดำเนินการใช้เอกสาร ดังกล่าวต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบพิจารณาการรับทราบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙)

อาจารย์สุภาพ บางใบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ทำหนังสือมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับทราบการให้ ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ซึ่งสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

มติที่ประชุม รับทราบ การให้ความเห็นชอบพิจารณาการรับทราบ หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙)

๔.๒ เรื่อง ผลการดำเนินงานการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี และ ประเภททุนความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

อาจารย์เอกชัย แสงโสภา รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งผลการดำเนินงานการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี และประเภททุนความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมีมติให้ ๑ ทุนต่อ ๑ โรงเรียน จากทั้ง ๕๐ ทุน แต่สถานศึกษาพิจารณาให้ทุนมาแค่ ๑๐ ทุน ส่วนอีก ๔๐ ทุน มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาให้ทุนการศึกษา ทั้งนี้ มีบางสาขาวิชาที่ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ คือ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน ๑ ทุน สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ จำนวน ๑ ทุน และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน ๒ ทุน รวมทั้งหมด ๔ ทุน โดยจำนวนทุนที่เหลือจะมอบให้กองพัฒนานักศึกษาพิจารณาให้เป็นทุนสร้างชื่อเสียงให้กับ มหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการดำเนินงานการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภท ทุนเรียนดี และประเภททุนความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๔๖ ทุน และอีก ๔ ทุนที่เหลือจะ มอบให้กองพัฒนานักศึกษาพิจารณาให้เป็นทุนสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป

๔.๓ เรื่อง สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔)

อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งว่า สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๒ การรับเข้าศึกษา ข้อ ๙ คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ผู้ที่จะเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทั้งนี้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพไปยังสถานศึกษาเดิม ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพแจ้งกลับมาไปยังมหาวิทยาลัย ภาคปกติ ส่งเอกสารตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จำนวน ๑,๓๙๓ คน ตอบกลับมาแล้ว จำนวน ๑,๓๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๔ ภาค กศ.ปช. ส่งเอกสารตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จำนวน ๒๑๘ คน ตอบกลับมาแล้ว จำนวน ๒๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๓ พร้อมทั้งแจ้งแผนการดำเนินงานการตรวจสอบคุณภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งมีขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพไปยังสถานศึกษาทั้งหมด ๔ ครั้ง และรายงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔) ผลการตรวจสอบคุณภาพของนักศึกษากลับมาไปยังมหาวิทยาลัย ภาคปกติ ร้อยละ ๙๙.๖๔ และ ภาค กศ.ปช. ร้อยละ ๙๙.๖๓

๔.๔ เรื่อง การเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ระบบ TCAS๖๒ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อาจารย์เอกชัย แสงโสภา รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งว่า สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ระบบ TCAS๖๒ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดำเนินการประชุมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันทมนานนท์ ซึ่งที่ประชุมหารือหลายวาระ แต่ได้มีการประชาพิจารณ์ใน ๔ ประเด็น คือ

๑. ระยะเวลา ลดลงเหลือ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
๒. รอบที่ ๓ เลือกได้ ๔ อันดับ แบบเรียงลำดับ ประกาศผลเพียง ๑ อันดับ
๓. แต่ละสาขาวิชาภายใน กสพท. ถือว่าเป็น ๑ ใน ๔ ตัวเลือก
๔. มีการกำหนดระยะเวลาการสละสิทธิ์ที่ชัดเจน เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว สามารถสละสิทธิ์แล้วยืนยันสิทธิ์ในครั้งใหม่ได้เพียงครั้งเดียว

อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ข้อสังเกตว่า ระยะเวลาในการรับสมัครนักศึกษาลดลง เนื่องจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เปิดภาคการศึกษาเร็วขึ้น และใช้โปรแกรมในการสมัครผ่านระบบ TCAS๖๒ และต้องส่งจำนวนในการสมัครนักศึกษาให้กับส่วนกลางทุกรอบ ซึ่งอาจจะรวมติจากที่ประชุมอธิการบดีกลุ่มภาคเหนือ เพื่อวางแผนแนวทางในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ การเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ระบบ TCAS๖๒ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา

๕.๑.๑ เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชา GESC๑๐๕ สุขภาพกีฬาและนันทนาการเพื่อชีวิต ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ จำนวน ๖ คน (โดยอาจารย์มนัสสิริ คงรัมย์)

อาจารย์มนัสสิริ คงรัมย์ ผู้ให้ข้อมูล กล่าวว่า ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ ในรายวิชา GESC๑๐๕ สุขภาพกีฬาและนันทนาการเพื่อชีวิต ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ จำนวน ๖ คน เนื่องจากอาจารย์ไมตรี ไชยมงคล อาจารย์ประจำพิเศษ ได้ลาออกจากมหาวิทยาลัย และอาจารย์มนัสสิริ คงรัมย์ ได้รับมอบหมายงานแทน ซึ่งปรากฏว่าอาจารย์ผู้สอนบันทึกข้อมูลคะแนนของนักศึกษาในโปรแกรมตัดเกรดแล้ว แต่ไม่ได้บันทึกคะแนนระหว่างภาคและคะแนนปลายภาคในรายงานใบส่งเกรด ทบ.๕๑ ซึ่งนักศึกษาได้เข้าเรียนและเข้าสอบจริง จึงขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา จำนวน ๖ คน ดังนี้

๑. นางสาวสุภาวดี รนที รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๗๗๑๑๕ จากผลการเรียน C⁺ เปลี่ยนเป็น A
๒. นางสาวสภิณา แซ่เล่า รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๗๗๑๒๒ จากผลการเรียน C เปลี่ยนเป็น A
๓. นางสาวนภาพร คำนวน รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๑๐๓๑๐๘ จากผลการเรียน C เปลี่ยนเป็น A
๔. นายสุเมธ กุขโร รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๑๕๗๑๐๗ จากผลการเรียน C เปลี่ยนเป็น A
๕. นางสาวสายฝน แก้วยอดนิล รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๑๓๓๑๐๒ จากผลการเรียน C เปลี่ยนเป็น A
๖. นายฉัตรชัย โจรจนเกษตรชัย รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๖๙๓๑๘ จากผลการเรียน C เปลี่ยนเป็น I

อาจารย์เอ็ม สายคำหน่อ แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตั้งข้อสังเกตว่า กรณีของนายฉัตรชัย โจรจนเกษตรชัย ซึ่งไม่มีคะแนนระหว่างภาค แต่มีคะแนนปลายภาค ผลการเรียนของนักศึกษาคนดังกล่าว ควรที่จะเป็น E หรือไม่ และในการรวมคะแนนของนักศึกษาช่วงคะแนนในการตัดเกรดของนักศึกษาแต่ละคนไม่เหมือนกัน การที่นักศึกษาจะได้ผลการเรียนเป็น A ช่วงคะแนนที่ได้ต้องอยู่ในช่วงใด

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ชันผณี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า มอบอาจารย์มนัสสิริ คงรัมย์ ประสานไปยังอาจารย์ไมตรี ไชยมงคล เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมทั้งมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการของคณะครุศาสตร์ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบอาจารย์มนัสสิริ คงรัมย์ ประสานไปยังอาจารย์ไมตรี ไชยมงคล เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป

๕.๑.๒ เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองท้องถิ่น) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรายวิชา GEHU๑๐๒ สุนทรียภาพเพื่อชีวิต ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ จำนวน ๑ คน (โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ทองจิตติ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ทองจิตติ ผู้ให้ข้อมูล กล่าวว่า ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองท้องถิ่น) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรายวิชา GEHU๑๐๒ สุนทรียภาพเพื่อชีวิต ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ จำนวน ๑ คน เนื่องจากนักศึกษาเข้าสอบตามรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน แต่เข้าเรียนผิดหมู่เรียน จึงขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา จำนวน ๑ คน คือ นางสาวอรทัย ดีท่ามา รหัสนักศึกษา ๕๙๑๐๑๒๑๗๓๑๐๘ จากผลการเรียน E เปลี่ยนเป็น C

มติที่ประชุม อนุญาต ให้มีการแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ สาขาวิชา รัฐศาสตร์ (การเมืองท้องถิ่น) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรายวิชา GEHU๑๐๒ สุนทรียภาพเพื่อชีวิต ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ จำนวน ๑ คน คือ นางสาวอรทัย ดีท่ามา รหัสนักศึกษา ๕๙๑๐๑๒๑๗๓๑๐๘ จากผลการเรียน E เปลี่ยนเป็น C โดยมีเงื่อนไขให้อาจารย์ผู้สอนส่งข้อมูลคะแนนของนักศึกษาและสมุดบันทึก เวลาเรียนของนักศึกษา เพิ่มเติมมายังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

๕.๑.๓ เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรายวิชา HSPS๓๐๔ กฎหมายลักษณะพยาน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ จำนวน ๑ คน (โดยอาจารย์สุภาวดี ทองคำ)

อาจารย์สุภาวดี ทองคำ ผู้ให้ข้อมูล กล่าวว่า ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรายวิชา HSPS๓๐๔ กฎหมายลักษณะพยาน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ จำนวน ๑ คน เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนรวมคะแนนเก็บของนักศึกษาผิดพลาด จึงขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา จำนวน ๑ คน คือ นางสาวนิภาพร กุ๊กใจ รหัส นักศึกษา ๕๘๑๐๑๒๑๖๙๔๐๙ จากผลการเรียน C⁺ เปลี่ยนเป็น B⁺

มติที่ประชุม อนุญาต ให้มีการแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรายวิชา HSPS๓๐๔ กฎหมายลักษณะพยาน ภาคการศึกษา ที่ ๒/๒๕๖๐ จำนวน ๑ คน คือ นางสาวนิภาพร กุ๊กใจ รหัสนักศึกษา ๕๘๑๐๑๒๑๖๙๔๐๙ รหัสนักศึกษา ๕๘๑๐๑๒๑๖๙๔๐๙ จากผลการเรียน C⁺ เปลี่ยนเป็น B⁺

๕.๒ เรื่อง พิจารณารายชื่อนักศึกษาเพื่อเสนอกลั่นกรองการอนุมัติสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวนทั้งหมด ๘๙ คน

นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุล หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล แจ้งว่าได้รวบรวม รายชื่อผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่เรียนครบตามหลักสูตรแล้ว เพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมให้คณะกรรมการพิจารณา ในครั้งนี้จำนวน ๘๙ คน รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมดนี้ ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการสำเร็จการศึกษาเดิม ของนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๘๙ คน ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบ่งเป็นภาคปกติและภาค กศ.ปช. แยกตามหลักสูตรได้ดังนี้

ภาคปกติ

หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	จำนวน	๖๐	คน
หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต	จำนวน	๔	คน
หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต	จำนวน	๑	คน
หลักสูตรปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต	จำนวน	๑๕	คน
หลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	จำนวน	๓	คน

ภาค กศ.ป.ช.

หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต	จำนวน	๖	คน
-------------------------------	-------	---	----

มติที่ประชุม อนุมัติสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวนทั้งหมด ๘๙ คน และมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง ก่อนนำเข้าคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป

๕.๓ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการขอเปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๑

อาจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดทำร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการขอเปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงได้ เพื่อให้นักศึกษาในกลุ่มดังกล่าวสามารถลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษได้และสำเร็จการศึกษา โดยไม่ขัดกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งเป็นประกาศที่ใช้กับนักศึกษาที่เรียนแผนปกติ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วขอปรับแก้ไขร่างประกาศ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป และให้ยกเลิกประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้

ข้อ ๒ ให้นักศึกษาที่มีเวลาเรียนครบตามหลักสูตรกำหนดแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๕ หรือนักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียนหรือนักศึกษาที่ขอยกเว้นรายวิชาเรียนที่มีความจำเป็นสามารถขอเปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษได้ในรายวิชาที่ไม่เปิดเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

๒.๑ ต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติ หรือภาคการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ตกค้างของรุ่นหรือนักศึกษาปีสุดท้ายของการเรียนตามปกติ หรือเป็นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๔ หรือนักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียนหรือนักศึกษาที่ขอยกเว้นรายวิชาเรียน

๒.๒ สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนจำนวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดต้องไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิตสำหรับนักศึกษาภาคปกติ หรือไม่เกิน ๑๗ หน่วยกิตสำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน หรือไม่เกิน ๑๑ หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน

๒.๓ ไม่อนุญาตให้นักศึกษาภาคปกติขอเปิดเรียนกรณีพิเศษในภาคการศึกษาเพื่อปวงชน และไม่อนุญาตให้นักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชนขอเปิดเรียนกรณีพิเศษในภาคปกติ ยกเว้นในกรณีที่เป็นักศึกษาตกค้าง หรือนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หรือเป็นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๔

๒.๔ การขอเปิดเรียนกรณีพิเศษต้องกระทำให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามปฏิทินวิชาการ

ข้อ ๓ การดำเนินการขอเปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษได้ต้องผ่านการพิจารณาของผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเท่านั้น

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้และเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาในการใช้ประกาศนี้ คำวินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นที่สุด

มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการขอเปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยให้มีการปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการวิชาการเสนอแนะ

๕.๔ เรื่อง ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการปิดหลักสูตร

อาจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อให้การดำเนินงานทางวิชาการ มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นไปในทางเดียวกัน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ด้วยความเรียบร้อย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงได้ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการปิดหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ชันฉนิก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ภายหลังจากที่หลักสูตรได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และได้รับทราบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา / CHECO ทั้งนี้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วขอปรับแก้ไขในประเด็นต่างๆ ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยจัดส่งหลักสูตรให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบเพิ่มโพรซาร์ทขั้นตอนของกรณีหลักสูตรประเภทปริญญาวิชาชีพ

๒. หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ตัด “และเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะหลักสูตร” ออกและให้แก้ไขเป็น “และจำนวนหน่วยการเรียนรู้”

๓. ให้แก้ไขโพรซาร์ทให้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงาน

๔. ข้อ ๒.๒.๒ ให้ตัด (๖) ออก

มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรการปรับปรุงหลักสูตร และการปิดหลักสูตร โดยให้มีการปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการวิชาการเสนอแนะและสอดคล้องกับกระบวนการดำเนินงาน พร้อมทั้งมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสนออธิการบดีลงนามต่อไป

๕.๕ เรื่อง ขออนุญาตปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) และของบประมาณสนับสนุน

อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขออนุญาตปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๖๐ (มคอ.๑) ที่บังคับใช้ให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๒ และของบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงหลักสูตรเป็นจำนวน ๔,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบ อนุญาตให้มีการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) และสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๔,๐๐๐ บาท

๕.๖ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณและดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑)

อาจารย์ ดร.พรรณภรณ์ ชันธพันธ์ นำเสนอข้อมูล กล่าวว่า ขออนุมัติงบประมาณและดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑) พร้อมทั้งได้นำเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) เพื่อให้คณะกรรมการวิชาการร่วมกันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ชันฉนิก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้ข้อสังเกตว่า ในการจัดทำหลักสูตรภาษาจีน ควรประยุกต์ให้เป็นภาษาจีนในเชิงธุรกิจ เพื่อการท่องเที่ยว หรือเน้นในด้านทักษะ และอาจารย์ที่จะมาเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจจะต้องมีหลายศาสตร์ที่จะประจำในหลักสูตร พร้อมทั้งให้นำเสนอข้อมูลจัดทำโครงการและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร ทั้งภายใน ภายนอก เพื่อรองรับงบประมาณ และเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้

อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) และของงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาหลักสูตรใหม่เป็นจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยขอให้เร่งรัดในการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากสิ้นสุดการใช้งบประมาณแผ่นดิน ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และส่วนที่เหลือที่ไม่สามารถดำเนินการในงบประมาณได้ทันตามระยะเวลา ให้ดำเนินการเบิกจ่ายในงบประมาณที่มาจาก การนำเสนอ RE Profile ในการจัดทำหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำหลักสูตร เพื่อให้สนองต่อความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น และผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาโดยมีข้อสังเกต ดังนี้

๑. ชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา ควรปรับให้เข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในโลก ปัจจุบันและอนาคต

๒. การจัดทำ มคอ.๒ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรใหม่

๓. ตรวจสอบจำนวนรวมของหน่วยกิต

๔. ตรวจสอบรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

๕. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย

ข้อเสนอแนะ

๑. เทคโนโลยีสามารถประยุกต์ใช้ในประเทศจีนหรือไม่

๒. เสนอให้จัดทำหลักสูตรระยะสั้น

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และให้ดำเนินการปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการวิชาการเสนอแนะ

๕.๗ เรื่อง ขอปรับปรุงแก้ไขคำอธิบายรายวิชา จำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)

อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า หลักสูตร/สาขาวิชา ขอปรับปรุงแก้ไขคำอธิบายรายวิชา จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะวิทยาการจัดการ ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) โดยปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา MSMK๒๐๖ การจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสาระรายวิชาและมีความทันสมัยมากขึ้น ซึ่งไม่กระทบต่อจำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร

๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาการจัดการ ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา MSBC๓๐๓ การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ และรายวิชา MSBC๓๐๖ การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ เพื่อให้ นักศึกษามีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะบัณฑิต และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งไม่กระทบต่อจำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ชันฉนิ๊ก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ในการขอปรับปรุงคำอธิบายรายวิชานั้น อาจารย์ผู้สอนสามารถขอปรับปรุงรายวิชาได้ตลอด เพื่อให้มีความทันสมัย ทันสถานการณ์ แต่ปัญหาที่พบคือ อาจารย์ผู้สอนไม่ค่อยเขียนตำราเรียน หรือเอกสารการสอน ซึ่งเคยให้ข้อเสนอแนะไปแล้วว่า อาจารย์ผู้สอนที่จะขอปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา สามารถอิงจากเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การปรับปรุงคำอธิบายรายวิชานั้นสอดคล้องกับรายวิชาที่สอน

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้มีการปรับปรุงแก้ไขคำอธิบายรายวิชา จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่

๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) โดยปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา MSMK๒๐๖ การจัดกิจกรรมทางการตลาด

๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา MSBC๓๐๓ การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ และรายวิชา MSBC๓๐๖ การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ

๕.๘ เรื่อง ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงชื่อวิชาเอกของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงชื่อวิชาเอก ซึ่งเดิมคณะกรรมการวิชาการได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตรในชื่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกการสื่อสารการท่องเที่ยว และวิชาเอกการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ไปแล้ว แต่เนื่องจากได้ดำเนินการวิจัยประกอบการปรับปรุงหลักสูตร และพบข้อมูล จากการวิจัยระบุถึงความสนใจศึกษาต่อในหลักสูตรที่มีเนื้อหาด้านการสื่อสารดิจิทัล ซึ่งสามารถใช้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นจึงขอเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็น ๒ วิชาเอก คือ วิชาเอกการสื่อสารการท่องเที่ยว และวิชาเอกการสื่อสารดิจิทัล

อาจารย์เอกชัย แสงโสดา รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า เนื่องจากการวิพากษ์หลักสูตรผู้ทรงคุณวุฒิได้มีข้อสังเกตว่า ชื่อสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ผู้เรียนอาจมองว่าเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวกับผู้หญิง แต่หากเปลี่ยนชื่อวิชาเอกเป็นการสื่อสารดิจิทัล จะเน้นในเรื่องการใช้สื่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ชันฉนิ๊ก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอว่า เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการในยุคปัจจุบัน ควรจัดทำหลักสูตรระยะสั้นในเชิงวิชาการ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่นด้วย

มติที่ประชุม อนุญาต ให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อวิชาเอกของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ เป็น ๒ วิชาเอก คือ วิชาเอกการสื่อสารการท่องเที่ยว และวิชาเอกการสื่อสารดิจิทัล

๕.๙ เรื่อง ขออนุญาตจ้างอาจารย์ประจำพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขออนุญาตจ้างอาจารย์ประจำพิเศษจำนวน ๑ ท่าน เนื่องจากมีภาระงานสอนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ และภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ เกินกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด เนื่องจากมีจำนวนนักศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าว ๒ หมู่เรียน แบ่งเป็นห้องเรียนที่มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน ๘ คน และอีกหนึ่งหมู่เรียนเป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน ๑๒ คน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ชันผณี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ในเรื่องนี้จะต้องแจ้งให้คณะอนุกรรมการกรอบอัตรากำลังทราบ เนื่องจากมหาวิทยาลัยพึ่งจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ไปแล้ว และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ซึ่งสามารถยกเว้นรายวิชาได้ จึงเสนอให้สาขาวิชาดำเนินการใน ๒ แนวทางคือ ให้อาจารย์ในสาขาวิชาเบิกเป็นค่าภาระงานสอนเกินหรือจ้างอาจารย์พิเศษได้

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้จ้างอาจารย์พิเศษเป็นรายชั่วโมง ของสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในครั้งต่อไป

๕.๑๐ เรื่อง ขออนุญาตจ้างอาจารย์พิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขออนุญาตจ้างอาจารย์พิเศษจำนวน ๑ ท่าน คือนางสาวนงนาฏ ลือตระกูล เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในวิชาที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและได้มาตรฐานตามที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภากำหนดไว้ และเพื่อให้สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ภาระงานเพียงพอต่อการจ้างอาจารย์ประจำพิเศษและเป็นไปตามแนวปฏิบัติการจ้างอาจารย์ประจำพิเศษ

มติที่ประชุม อนุญาต ให้มีการจ้างอาจารย์พิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ คน คือนางสาวนงนาฏ ลือตระกูล

๕.๑๑ เรื่อง ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษา จำนวนทั้งหมด ๓ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า ซึ่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร

๑. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) หมู่เรียน ๕๙๑๑๐๒๐๖๔๑ , หมู่เรียน ๖๐๑๑๐๒๐๖๔๑ และหมู่เรียน ๖๑๑๑๐๒๐๖๔๑ เนื่องจากสาขาวิชา ได้ปรับปรุงรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๒. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) หมู่เรียน ๕๙๑๑๐๒๓๐๑๑ และหมู่เรียน ๖๐๑๑๐๒๓๐๑๑ เนื่องจากสาขาวิชาได้รับปรับปรุงรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๓. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) หมู่เรียน ๕๙๑๑๐๒๑๘๖๑ และหมู่เรียน ๖๐๑๑๐๒๑๘๖๑ เพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักศึกษาตามสภาพจริง

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ชันผณี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

มติที่ประชุม อนุญาต ให้มีการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษา จำนวนทั้งหมด ๓ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนดำเนินการต่อไป

๕.๑๒ เรื่อง กำหนดการกิจกรรมการเข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการผลิตบัณฑิต ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

อาจารย์เอกชัย แสงโสภา รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะดำเนินการจัดโครงการ “โครงการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ จึงได้กำหนดการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา ดังนี้

๑. การประชุมปรึกษาหารือหาแนวทางการแนะแนวและการรับนักศึกษา ระหว่างตัวแทนสถานศึกษาและตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

๒. การมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการรับนักศึกษา โดยแบ่งรางวัลออกเป็น ๔ ระดับ ตามขนาดของโรงเรียน

๓. กิจกรรมการอบรม “สร้างนักแนะแนวน้อย” จากทีมแนะแนวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนที่มาร่วมโครงการมีส่วนร่วมฯ เพื่อให้ นักแนะแนวน้อยแนะนำเพื่อนในการเข้าศึกษา โดยจะมีการเก็บสะสมแต้ม หากมีเพื่อนที่แนะนำมาสมัครเรียนก็จะได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกบูธของการจัดนิทรรศการ พร้อมทั้งมีการมอบรางวัลให้กับกลุ่มสาขาวิชาที่มีการนำเสนอดีเด่น

๔. รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนะทางวางแนวชีวิต” โดย พ.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา

๕. กิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการจาก ๕ คณะ โดยการจัดสื่อการแนะแนวการศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ ประจำคณะ เพื่อให้ ผู้บริหาร อาจารย์ฝ่ายแนะแนวและตัวแทนนักเรียนแต่ละโรงเรียนได้เยี่ยมชม

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ชันผณีกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ในการแนะนำข้อมูลข้อมูลหลักสูตร/สาขาวิชา ให้นำเสนอข้อมูลที่เป็นส่วนกลาง นำเสนอข้อดี และข้อแตกต่างของแต่ละสาขาวิชา พร้อมทั้งให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเชิญอาจารย์กลุ่มย่อยในการแนะนำหรือก่อนที่จะมีการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งนักแนะนนวน้อยภายใต้คำสั่งการแนะนำของมหาวิทยาลัย รวมถึงการมอบเกียรติบัตรให้กับนักแนะนนวน้อย พร้อมทั้งจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังทุกคณะเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมจัดนิทรรศการ

มติที่ประชุม เห็นชอบ กำหนดการกิจกรรมการเข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการผลิตบัณฑิต ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยให้มีการปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการวิชาการเสนอแนะ พร้อมทั้งจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังทุกคณะเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมจัดนิทรรศการ

๕.๑๓ เรื่อง การมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับโรงเรียนที่ร่วมดำเนินการรับสมัครนักศึกษา

อาจารย์เอกชัย แสงโสภา รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการจัดทำโครงการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการผลิตบัณฑิต ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งดำเนินการประจำปีการศึกษาเพื่อวางแผนการแนะนำการศึกษาและรับสมัครนักศึกษา ระหว่างสถานศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดังนั้น เพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจแก่สถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด จึงจัดให้มีการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับโรงเรียน จำนวน ๒ รางวัล ดังนี้

๑. โล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็นโรงเรียนผู้ส่งเสริมและแนะนำการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๔ รางวัล โดยพิจารณาจากร้อยละของผู้เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาสูงสุดจากจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยแยกเป็นกลุ่มประเภทโรงเรียน ดังต่อไปนี้

- ๑) โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม (โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ) ร้อยละ ๕๐.๓๐
- ๒) โรงเรียนเพชรพิทยาคม (โรงเรียนขนาดใหญ่) ร้อยละ ๓๓.๗๐
- ๓) โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม (โรงเรียนขนาดกลาง) ร้อยละ ๓๓.๓๓
- ๔) โรงเรียนตัววีวิทยาคม (โรงเรียนขนาดเล็ก) ร้อยละ ๕๙.๔๖

๒. โล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาในฐานะเป็นโรงเรียนผู้บุกพื้นฐานทางวิชาการระดับดีเด่น แก่บัณฑิตที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม อันดับ ๑ จำนวน ๔ รางวัล โดยพิจารณาจากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยม อันดับ ๑ โดยแยกเป็นกลุ่มประเภทโรงเรียน ดังต่อไปนี้

- ๑) โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม (โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ) จำนวน ๘ คน
- ๒) โรงเรียนเพชรพิทยาคม (โรงเรียนขนาดใหญ่) จำนวน ๘ คน
- ๓) โรงเรียนเพชรละครวิทยา (โรงเรียนขนาดกลาง) จำนวน ๑ คน
- ๔) โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม (โรงเรียนขนาดเล็ก) จำนวน ๓ คน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ชันผณีกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบข้อมูลกลุ่มประเภทโรงเรียนก่อนการดำเนินการจัดทำโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ และมีข้อเสนอแนะในปีต่อไป คือ รางวัลดีเด่นผู้ประสบความสำเร็จด้านวิชาการของศิษย์เก่า

มติที่ประชุม เห็นชอบ การมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับโรงเรียนที่ร่วมดำเนินการรับสมัครนักศึกษา และมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบข้อมูลกลุ่มประเภทโรงเรียนก่อนการดำเนินการต่อไป

๕.๑๔ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรับนักศึกษา ระหว่างสถานศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

อาจารย์เอกชัย แสงโสภา รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะดำเนินการจัดทำโครงการ “โครงการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินการรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน จึงจัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีส่วนร่วมในการรับนักศึกษา โดยมีข้อความเพื่อให้เห็นถึงแนวปฏิบัติร่วมกัน โดยจะจัดส่งบันทึกข้อความข้อตกลงดังกล่าวไปยังโรงเรียนและทำพิธีมอบบันทึกข้อตกลงคู่ฉบับอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ชันผณีกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการจัดทำหนังสือไปยังสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาได้ตรวจสอบข้อมูลหรือมีข้อเสนออย่างไรในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรับนักศึกษา และให้ทราบในการดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรับนักศึกษา ระหว่างสถานศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรับนักศึกษา ระหว่างสถานศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการจัดทำหนังสือไปยังสถานศึกษา เพื่อให้ทราบในการดำเนินการจัดทำ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรับนักศึกษา ระหว่างสถานศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

๕.๑๕ เรื่อง แนวทางการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

อาจารย์เอกชัย แสงโสภา รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทำแนวทางการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ให้คณะกรรมการวิชาการร่วมกันพิจารณาแนวทางการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภท ทุนเรียนดี และประเภททุนความสามารถพิเศษ เพื่อเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามเจตนารมณ์ของการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมอบทุนให้แก่แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งสิ้น ๕๐ ทุน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ชันผณีกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ให้อธิบายเจตนาในการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับทุนต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาและนักศึกษาต้องมีจิตอาสาตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้คณะกรรมการวิชาการได้ร่วมพิจารณาแนวทางการ

ให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยให้สิทธิ์สาขาวิชาในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ทุนอุดหนุนการศึกษา ๑ ทุนต่อ ๑ สาขาวิชา และให้ทุนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ เป็นต้นไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ แนวทางการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยให้สิทธิ์สาขาวิชาในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทุนอุดหนุนการศึกษา ๑ ทุนต่อ ๑ สาขาวิชา และให้ทุนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ เป็นต้นไป

๕.๑๖ เรื่อง พิจารณาสีทธิการสอบปลายภาค นักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ จำนวนทั้งหมด ๑๖ คน

นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุล หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล กล่าวว่า นักศึกษา ยื่นคำร้องขอสอบปลายภาค (กรณีขาดสอบปลายภาค) ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ เป็นนักศึกษาภาคปกติ จำนวน ๑๖ คน ดังนี้

ลำดับ	รหัสนักศึกษา	ชื่อ-สกุล	รายวิชา	วันที่สอบ	เวลาสอบ	สาเหตุที่ขาดสอบ	หลักฐานประกอบ
๑	๕๗๑๑๐๓๐๒๔๑๓๔	นางสาวสุภารัตน์ สุตทะสน	๑. EDTH๑๐๑ ภาษาไทยสำหรับครู	๒๙/๐๗/๒๕๖๑	๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐	เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล เพชรบูรณ์ (อาการครั่นเป็นพิษ)	ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล (วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑)
๒	๕๗๑๑๐๒๓๓๔๑๐๘	นายเกียรติชัย อินโซ	๑. GELA๑๐๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	๑๙/๐๓/๒๕๖๑	๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐	ในเว็บไม่แจ้งวันเวลาสอบ	ตารางสอบจากเว็บไซต์
๓	๕๗๑๑๐๒๑๙๖๑๒๙	นายสุรศักดิ์ วัฒนศัพท์	๑. GELA๑๐๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	๑๙/๐๓/๒๕๖๑	๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐	ในเว็บไม่แจ้งวันเวลาสอบ	ตารางสอบจากเว็บไซต์
๔	๕๘๑๑๐๓๐๓๗๒๑๓	นางสาวประกายขวัญรัตน์โรจน์	๑. EDEC๗๐๓ นวัตกรรมทางศิลปะสำหรับครูปฐมวัย	๒๙/๐๓/๒๕๖๑	๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐	รถจักรยานยนต์เสีย (รถยางรั่ว)	๑. ใบเสร็จค่าซ่อมรถ ๒. รูปถ่าย
๕	๕๘๑๑๐๒๑๓๗๒๑๑	นายพีรพงษ์ น้อยแสง	๑. TENO๒๐๒ คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๑	๒๖/๐๓/๒๕๖๑	๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐	รถจักรยานยนต์เสีย (รถยางรั่ว)	ใบเสร็จค่าซ่อมรถ
๖	๕๘๑๑๐๒๑๗๖๑๔๐	นางสาวกิงกาญจ สุธสวย	๑. GELA๑๐๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	๑๙/๐๓/๒๕๖๑	๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐	ในเว็บไม่แจ้งวันเวลาสอบ	ตารางสอบจากเว็บไซต์
๗	๕๘๑๑๐๒๑๗๖๑๔๑	นางสาวจันทิมา ทองรู้	๑. GELA๑๐๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	๑๙/๐๓/๒๕๖๑	๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐	ในเว็บไม่แจ้งวันเวลาสอบ	ตารางสอบจากเว็บไซต์
๘	๕๙๑๑๐๒๑๓๗๒๑๑๑	นางสาวสุชานันท์ ไกรสิงห์	๑. MATH๔๐๔ การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์	๓๐/๐๓/๒๕๖๑	๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐	รถจักรยานยนต์เสีย	ใบเสร็จรับเงิน
๙	๕๙๑๑๐๒๑๖๙๓๓๑	นายกิตติพงษ์ เมฆพระงาม	๑. GELA๑๐๓ ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ	๒๑/๐๓/๒๕๖๑	๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐	ดูตารางสอนผิด	อาจารย์ที่ปรึกษา รับรองความประพฤติ

ลำดับ	รหัสนักศึกษา	ชื่อ-สกุล	รายวิชา	วันที่สอบ	เวลาสอบ	สาเหตุที่ขาดสอบ	หลักฐานประกอบ
๑๐	๕๙๑๑๐๒๑๗๒๑๒๖	นายณัฐวุฒิ แสงสีดา	๑. HSPS๒๐๓ การเมือง เปรียบเทียบ	๒๗/๐๓/ ๒๕๖๑	๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐	รถจักรยานยนต์เสีย (รยยางรั่ว)	๑. ใบเสร็จค่า ซ่อมรถ ๒. รูปถ่าย
๑๑	๖๐๑๑๐๓๐๒๕๒๒๔	นายเทียนชัย ศรีมังกร	๑. GEHU๑๐๑ พฤติกรรมมนุษย์ กับการพัฒนา ทักษะชีวิต ๒. GESO๑๐๑ เศรษฐกิจและ สังคมเชิงบูรณาการ	๑๙/๐๓/ ๒๕๖๑ ๑๙/๐๓/ ๒๕๖๑	๑๑.๐๐ - ๑๒.๓๐ ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐	สอบสัมภาษณ์ นักเรียนจากอากาศ	ใบสมัครและ กำหนดการ
๑๒	๖๐๑๑๐๓๐๒๕๒๒๗	นายศุภกานต์ นาวิเศษ	๑. GEHU๑๐๑ พฤติกรรมมนุษย์ กับการพัฒนา ทักษะชีวิต	๑๙/๐๓/ ๒๕๖๑	๑๑.๐๐ - ๑๒.๓๐	ไม่มีรายชื่อ เข้าสอบ (ชำระเงินล่าช้า)	ใบเสร็จ ค่าลงทะเบียน
๑๓	๖๐๑๑๐๓๐๓๗๒๐๖	นางสาวณัฐชา คำแพร	๑. EDEC๒๐๔ การศึกษา พฤติกรรมเด็ก ปฐมวัย	๒๗/๐๓/ ๒๕๖๑	๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐	ป่วย (ท้องเสีย)	ใบรับรองแพทย์
๑๔	๖๐๑๑๐๒๑๓๘๑๐๒	นายพลพรรณ อินมิ่ง	๑. GELA๑๐๑ ภาษาไทยเพื่อการ สื่อสาร	๑๙/๐๓/ ๒๕๖๑	๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐	ป่วย (คออักเสบเฉียบพลัน)	ใบรับรองการ ตรวจรักษา (สถานีอนามัย บ้านป่าเลา)
๑๕	๖๐๑๑๐๒๕๐๒๒๐๘	นายสัมพันธ์ แซ่จั้ง	๑. TEET๑๐๖ ความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยใน สถานประกอบการ	๒๙/๐๓/ ๒๕๖๑	๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐	รถจักรยานยนต์เสีย (รยยางรั่ว)	๑. ใบเสร็จค่า ซ่อมรถ ๒. รูปถ่าย
๑๖	๕๘๑๑๐๒๑๘๑๒๐๘	นางสาวนริดา ลิละวัฒนากุล	๑. SCPH๓๐๔ การบริหารงาน สาธารณสุข ๒. SCPH๓๐๕ การพัฒนาอนามัย ชุมชน ๓. SCPH๓๐๖ หลักการออกกำลัง กายเพื่อสุขภาพ ๔. STAT๑๐๗ สถิติสาธารณสุข	๒๖/๐๓/ ๒๕๖๑ ๒๗/๐๓/ ๒๕๖๑ ๒๘/๐๓/ ๒๕๖๑ ๒๙/๐๓/ ๒๕๖๑	๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ ๑๑.๐๐ - ๑๒.๓๐ ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐	ป่วย	ใบรับรองแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ชันผณีกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้ข้อสังเกตว่า
ในกรณีที่นักศึกษาจำนวน ๕ คน ไม่ได้เข้าสอบในลำดับที่ ๒ , ๓ , ๖ , ๗ และ ๙ และให้เหตุผลว่ามีความผิดพลาด
ในตารางสอบจากเว็บไซต์ ซึ่งนักศึกษาคนอื่นๆ สามารถเข้าสอบรายวิชาดังกล่าวได้ตามปกติ นั้น ทั้งนี้ที่ประชุม
มอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการแจ้งนักศึกษาทั้ง ๕ คน ทราบว่าในครั้งต่อไป ให้ตรวจสอบ
ตารางสอบให้มีความรอบคอบมากขึ้น หากเกิดกรณีเดียวกันนี้ขึ้นอีก คณะกรรมการวิชาการจะไม่พิจารณาอนุญาต
ในการเข้าสอบปลายภาค

มติที่ประชุม อนุญาต สิทธิการสอบปลายภาค นักศึกษา ภาคปกติ ประจำภาค การศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ จำนวนทั้งหมด ๑๖ คน โดยมีข้อสังเกตว่า ในกรณีที่นักศึกษาจำนวน ๕ คน ไม่ได้เข้าสอบ และให้เหตุผลว่ามีความผิดพลาด ในตารางสอบจากเว็บไซต์ ซึ่งนักศึกษาคนอื่นๆ สามารถเข้าสอบรายวิชาดังกล่าว ได้ตามปกติ นั้น ทั้งนี้ที่ประชุมมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการแจ้งนักศึกษาทั้ง ๕ คน ทราบ ว่าในครั้งต่อไป ให้ตรวจสอบตารางสอบให้มีความรอบคอบมากขึ้น หากเกิดกรณีเดียวกันนี้ขึ้นอีก คณะกรรมการ วิชาการจะไม่พิจารณาอนุญาตในการเข้าสอบปลายภาค พร้อมทั้งมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดทำประกาศผลการพิจารณาสิทธิสอบปลายภาคเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

๕.๑๗ เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชาGELA๑๐๓

ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของอาจารย์ Peter Burke ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ จำนวน ๒ คน อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า นักศึกษาสาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ทำ บันทึกร้องขอความ เพื่อขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชาGELA๑๐๓ทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษ ของอาจารย์ Peter Burke ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ จำนวน ๒ คน คือ นางสาวสวาทวีรี ศรเพชร และนางสาวอภิญญา รุ่งเรือง เพื่อขอให้มีการตรวจสอบหรือให้อาจารย์ผู้สอนทำการชี้แจงเกี่ยวกับคะแนน ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความยุติธรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ชันฉนิก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ให้ผู้แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประสานประธานและอาจารย์ผู้สอน ในการให้ผลการเรียนและ ยืนยันผลการเรียนมายังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบผู้แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประสานประธานและอาจารย์ผู้สอน ในการให้ผลการเรียนและยืนยันผลการเรียนมายังสำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งต่อไป

๕.๑๘ เรื่อง ขออนุญาตเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑

ของคณะครุศาสตร์ จำนวนทั้งหมด ๕ คน อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า คณะครุศาสตร์ ขอเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ จำนวนทั้งหมด ๕ คน ดังนี้

๑. นายฐิติโชติ กุศลสงฆ์ สาขาวิชาการศึกษาศรีมวัญ
๒. นางสาวมยุรี สีสอนการ สาขาวิชาการศึกษาศรีมวัญ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ศรีวรรณนะ สาขาวิชาการศึกษาศรีมวัญ
๔. นางยุพาภรณ์ ชูสาย สาขาวิชาการศึกษาศรีมวัญ
๕. นางสาวนริรัตน์ กิรติพัฒน์อมร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ซึ่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นไปตามเกณฑ์ การจ้างอาจารย์พิเศษ ทั้งนี้ยังขาดหนังสือเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ ในลำดับที่ ๓ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ศรีวรรณนะ สาขาวิชาการศึกษาศรีมวัญ

มติที่ประชุม อนุญาต การเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ของคณะครุศาสตร์ จำนวนทั้งหมด ๕ คน ดังนี้

๑. นายจิตติโชติ กุศลสงฆ์ สาขาวิชาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
๒. นางสาวมยุรี สีสอนการ สาขาวิชาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ศรีวรรณะ สาขาวิชาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขาดหนังสือเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ
๔. นางยุพาภรณ์ ชูสาย สาขาวิชาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
๕. นางสาวนริรัตน์ กิรีพัฒน์อมร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ เรื่อง การดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การส่งผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์เอี่ยม สายคำหน่อ แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตั้งข้อสังเกต ในการดำเนินการของอาจารย์ผู้สอนตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การส่งผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ชันฉนิก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทำบันทึกข้อความพร้อมกับแนบมติที่ประชุมแจ้งไปยังทุกคณะทราบ และประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ผู้สอนดำเนินการตามประกาศฯ และถือปฏิบัติต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทำบันทึกข้อความพร้อมกับแนบมติที่ประชุมแจ้งไปยังทุกคณะทราบ และประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ผู้สอนดำเนินการตามประกาศฯ และถือปฏิบัติต่อไป

๖.๒ เรื่อง ระบบรายงานข้อมูลผลการเรียน ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

อาจารย์พรพิมล อ่อนศรี แทนคณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวว่า ในระบบรายงานข้อมูลผลการเรียน ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ซึ่งจากการนำข้อมูลในระบบมาใช้พบว่า สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้เฉพาะนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชา โดยไม่สามารถดูข้อมูลของนักศึกษาทั้งหมดได้ในรายวิชานั้นๆ

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบหัวหน้างานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ประสานไปยังผู้ดูแลระบบเพื่อตรวจสอบระบบรายงานข้อมูลผลการเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป

๖.๓ เรื่อง การต่ออายุราชการของผู้เกษียณอายุราชการที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ และสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก

อาจารย์พรพิมล อ่อนศรี แทนคณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวว่า การต่ออายุราชการของผู้เกษียณอายุราชการที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ทางคณะจะต้องดำเนินการอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยในการต่ออายุราชการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ชันฉนิก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการเสนอร่างข้อบังคับการต่ออายุราชการของผู้เกษียณอายุราชการที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ ดร. ผ่าน กบม. และรอนำเข้าสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบ มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการเสนอร่างข้อบังคับผ่าน กบม. และรอนำเข้าสภามหาวิทยาลัย

๖.๔ เรื่อง การเบิกจ่ายภาระงานสอนเกินของอาจารย์ผู้สอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า
การเบิกจ่ายภาระงานสอนเกินของอาจารย์ผู้สอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล ส่วนงบประมาณในการเบิกจ่ายอยู่ที่กองนโยบายและแผน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ชันผืนิก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ให้ทุก
คณะดำเนินการติดตาม ตรวจสอบการเบิกจ่ายภาระงานสอนเกินของอาจารย์ผู้สอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
และจัดทำบันทึกข้อความเรียนอธิการบดี เพื่อดำเนินการตามแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายภาระงานสอนเกินของอาจารย์
ผู้สอนต่อไป


มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ทุกคณะดำเนินการติดตาม ตรวจสอบการเบิกจ่ายภาระงาน
สอนเกินของอาจารย์ผู้สอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และจัดทำบันทึกข้อความเรียนอธิการบดี เพื่อดำเนินการ
ตามแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายภาระงานสอนเกินของอาจารย์ผู้สอนต่อไป


๖.๕ เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศและคู่มือนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑”


นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุล หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล แจ้งการ
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศและคู่มือนักศึกษา ประจำปี
๒๕๖๑ สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ ๑ รหัส ๖๑ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มติที่ประชุม รับทราบ การประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้
ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศและคู่มือนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑”

ประธาน กล่าวปิดการประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๗.๑๐ น.


(นางสาวชนากานต์ พิณเชียว)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม


(อาจารย์อมรรัตน์ นิมพลินกานนท์)
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการและเลขานุการ ผู้ตรวจรายงานการประชุม


(อาจารย์สุภาพร บางใบ)
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการ ผู้ตรวจรายงานการประชุม